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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2567 

บรษิทั กรุงไทยคาร์เรน้ท ์แอนด ์ลสี จาํกดั (มหาชน) 

ประชุมวนัทีÉ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. 

โดยวธิกีารประชุมผ่านสืÉออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting 

 

เริÉมประชุมเวลา 10.00 นาฬกิา  

 ว่าทีÉร้อยตรนีพพล ศกัดิ Íทอง เลขานุการบรษิัท ได้กล่าวแนะนําตวัและกล่าวขอบคุณทีÉทุกท่านได้มาเขา้ร่วม

ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2567 ซึÉงในการจดัประชุมครั ÊงนีÊจดัโดยวธิกีารประชุมผ่านสืÉออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting และขอเรยีนใหท้ีÉประชุมทราบว่าตามระเบยีบวาระทีÉกําหนดไวใ้นหนังสอืเชญิ

ประชุม บรษิทัฯไดแ้จง้การจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในครั ÊงนีÊใหผู้้ถือหุน้ทราบ    ś ทาง ดงันีÊ คอื 

1. ส่งหนังสอืเชญิประชุมทางจดหมายลงทะเบยีนไปยงัผูถ้อืหุน้ทุกท่าน 

2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ในหนังสอืพมิพร์ายวนั ข่าวหุ้น ฉบบัลงวนัทีÉ 9,10 และ 11 

เมษายน 2567 ทีÉผ่านมา รวม ś ฉบบั 

3. ส่งขอ้ความแจง้ข่าวเกีÉยวกบัการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นไปยงัระบบจดหมายอเีล็กทรอนิกส์ของตลาด

หลกัทรพัย์และเวบ็ไซดข์องบรษิทั  

  

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ทีÉประชุมทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรืÉองทีÉผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็น

ประโยชน์แก่บรษิทั เพืÉอพจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ตามหลกัเกณฑ์ทีÉบรษิัทกําหนด และเพืÉอเป็น

การส่งเสรมิการกํากบัดูแลกิจการทีÉด ีและคํานึงถึงความสําคญัของผู้ถือหุน้ บรษิัทฯจึงมนีโยบายใหผู้้ถือหุ้นเสนอชืÉอ

บุคคลเพืÉอการสรรหา และเลอืกตั Êงเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ทีÉบรษิัทกําหนด ทั ÊงหมดนีÊบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสผ่านทาง

เวบ็ไซด์ของบรษิทัตั Êงแต่วนัทีÉ 16 พฤศจกิายน 2566 จนถงึวนัทีÉ 16 มกราคม 2567 ทีÉผ่านมาและจากการตรวจสอบไม่

พบว่ามผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอเขา้มา ก่อนทีÉจะใหท้ีÉประชุมพจิารณาวาระการประชุมต่างๆ  ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ

หลกัเกณฑ์และวธิปีฎบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมในครั ÊงนีÊ  

และเพืÉอใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกบัแนวทางทีÉดใีนการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน 

บรษิทัฯไดเ้ชญิผูแ้ทนจากบรษิทัทีÉปรกึษากฎหมาย บรษิทั สํานักกฎหมายสนัตวิงศ์ คอื คุณรชตกร  ศรบีุญโรจน์  และ

สมาคมผูส่้งเสรมิลงทุนไทย ไดส่้งตวัแทนเป็นอาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้คอืคุณอาทติยา กองพฒัน์พาณิชย ์ ร่วมเป็นสกัขี

พยานในการตรวจนับคะแนนเสยีงเขา้ร่วมประชุมในครั ÊงนีÊด้วย และในกรณีทีÉผูถ้ือหุน้ทีÉอยู่ในห้องประชุมมขีอ้สงสยัจะ

ซกัถาม สามารถแจง้หรอืส่งขอ้ความเขา้มา โดยจะบนัทกึและนําเสนอคาํถามเหล่านั Êนแจง้ต่อคณะกรรมการในทีÉประชุม

เพืÉอตอบคาํถามต่อไป  

     หลงัจากนั Êนได ้ กล่าวแนะนํากรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯทีÉมาร่วมประชุม ดงันีÊ ครบั 

ř.นายพเิทพ  จนัทรเสรกีุล                    ประธานกรรมการบรษิทั กรรมการกํากบัและดแูล  

                                                                กจิการ 

Ś.นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกูร  ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ 

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการอสิระ                                                                      

ś.ดร.ภาฝัน  จติตม์ติรภาพ  ประธานกรรมการกํากบัและดแูลกจิการ กรรมการ 

                                                                ตรวจสอบ   กรรมการสรรหาและกําหนด            

                                                                ค่าตอบแทน กรรมการอสิระ     
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Ŝ.นายการุณ  เลาหรชัตนันท์  ประธานกรรมการบรหิารความเสีÉยง  กรรมการ    

                                                                ตรวจสอบ  กรรมการอสิระ 

            ŝ.ดร.เอกพงษ์  ตั Êงศรสีงวน               กรรมการกํากบัและดแูลกจิการ กรรมการอสิระ                                                 

Ş.นายพชิติ  จนัทรเสรกีุล  กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการสรรหาและกําหนด  

                                                                      ค่าตอบแทน 

ş.นางสาวนันทน์ภสั วรรณสมบูรณ์  ผูส้อบบญัช ี 

8.นางรุ่งทพิย ์  แจง้ศรสุีข  ผูส้อบบญัช ี 

            9.นางสาวพรพรรณ สตัตวตัรกุล  รองผูอํ้านวยการบญัชแีละการเงนิ  

           10.นางสาวสริพิร  พุฒจอ้ย   ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี

 

ก่อนเริÉมดําเนินการประชุม ประธานฯแจง้ใหท้ีÉประชุมทราบว่า มกีรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน (ครบ 

100%) มผีูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเองทางออนไลน์ จาํนวน 5 ราย และมอบฉนัทะใหผู้อ้ืÉนเขา้ร่วมประชุมแทน  จํานวน 

23 รายรวมทั ÊงสิÊน 28 ราย นับจํานวนหุ้นทีÉถือรวมเป็นจํานวนหุ้น 200,219,001 หุ้น ซึÉงเท่ากบัร้อยละ 80.09% ของ

จาํนวนหุน้ทั Êงหมดของบรษิทัฯ เกนิกว่า 1ใน3 ของจํานวนหุน้ทีÉจาํหน่ายแล้วทั Êงหมดของบรษิทัครบเป็นองคป์ระชุมตาม

ขอ้บงัคบัของบรษิทั  ประธานฯไดก้ล่าวเปิดประชุม และไดเ้สนอใหท้ีÉประชุมพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ ดงัต่อไปนีÊ 

  

วาระทีÉ ř พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2566 

 

 ประธานฯเสนอให้ทีÉประชุมพจิารณารบัทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2566  ดงัปรากฏ

รายละเอยีดตามสําเนารายงานการประชุมทีÉจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีÉประชุมพจิารณา 

 ประธานฯ สอบถามทีÉประชุมว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยั หรอืตอ้งการซกัถามประการใดหรอืไม่ 

ต่อจากนั Êน เลขานุการฯ สอบถามทีÉประชุมว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัหรอืต้องการซกัถามประการใด 

หรอืไม่ 

ทีÉประชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน 

 

มต ิ ทีÉประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตโิดยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ 200,219,101 เสยีง ไม่เหน็ดว้ย จาํนวน  0 เสยีง 

งดออกเสยีง จาํนวน 0 เสยีง รบัรองรายงานประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2566 

 

วาระทีÉ Ś พิจารณารายงานของคณะกรรมการเสนอต่อทีÉประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี

ทีÉผา่นมา 

 ประธานฯเสนอต่อทีÉประชุมพจิารณาผลการดําเนินงานของบรษิทัฯในรอบปีทีÉผ่านมา โดย ประธานฯไดข้อให้

กรรมการผูจ้ดัการ นําเสนอรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีÉผ่านมาตามรายละเอยีดทีÉปรากฏใน

หนังสอืรายงานประจาํปี 2566 เพืÉอใหท้ีÉประชุมรบัทราบว่า 

           กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวสวสัดผีูถ้อืหุน้ทุกท่านและถอืโอกาสสรุปภาพรวมของปีทีÉผ่านมา 
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ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต ์

- ยอดจําหน่ายรถยนต์ใหม่ในประเทศ ช่วงปี 2562 ก่อนเกิดวิกฤตการณ์โควดิ ยอดจําหน่ายอยู่ทีÉ 1,008,000 คนั

และลงมาตลอดจนถงึปีล่าสุด 2566 อยู่ทีÉ 776,000 คนั 

- ยอดจําหน่ายรถไฟฟ้า เติบโตอย่างก้าวกระโดด จากยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าในไทย จากปี 2565 อยู่ทีÉ 

21,000 คนั ปีล่าสุด 2566 อยู่ทีÉ 76,000 คนั 

- ปัจจยัทีÉส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต ์ในปี ŚŝŞŞ 

- การปรบัขึÊนของอตัราดอกเบีÊย 

- ปรมิาณรถยนตม์อืสองจากสถาบนัการเงนิทีÉยดึจากผูเ้ช่าซืÊอคา้งชําระสงูขึÊนมาก 

- สถาบนัการเงนิเพิÉมความรดักุมในการปล่อยสนิเชืÉอ 

- การเขา้มาของรถยนต ์EV ส่งผลใหเ้กดิการแขง่ขนัดา้นราคา โปรโมชั Éนของรถใหม่และรถใชแ้ลว้  

 

ภาพรวมอุตสาหกรรม 

ลูกคา้ 

- กลุ่มต้องการบริการดีขึÊน เริÉมมองหาผู้ให้เช่ารายใหม่ทีÉให้บริการได้ดีกว่ากลุ่มเน้นราคา เพราะยังไม่รับรู้

ประสบการณ์ปัญหาการใชบ้รกิาร 

- กลุ่มเน้นราคา เพราะยงัไม่รบัรูป้ระสบการณ์ปัญหาการใชบ้รกิาร 

รถยนตไ์ฟฟ้า 

ลูกคา้เริÉมสนใจแต่ Demand ไม่สูง จาก Ś ปัจจยั 

-  ระยะทาง ยงัไม่รองรบัทางไกล 

-  สถานีชาร์จ ยงัมไีม่มากพอ 

รถครบสญัญา 

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ขาดทุนจากการจาํหน่ายรถครบสญัญา 

คู่แขง่ 

ไม่มผีูเ้ล่นรายใหม่และรายเดมิหดตวัลง ส่วนใหญ่เน้นกลยุทธร์าคาลดตน้ทุนส่งผลใหคุ้ณภาพการใหบ้รกิารลดลง 

 

การเตบิโตของบรษิทัในอุตสาหกรรมปี 2563-2566  

(เฉพาะบรษิทัจดทะเบยีน) 

- มูลค่าสนิทรพัย์ใหเ้ช่าโดยภาพรวมลดลง 27% ซึÉง KCAR ปรบัเพิÉมขึÊน řř% โดยยงัคงการเติบโตแบบมคีุณภาพ 

ไม่เน้นเตบิโตแบบรวดเรว็ 

- รายได้ค่าเช่าอุตสาหกรรมรวมลดลง 27% ซึÉง KCAR ปรับเพิÉมขึÊน 0.3% ซึÉงตํÉากว่าสัดส่วนการเพิÉมขึÊนของ

สนิทรพัย ์จากการต่อขยายอายุสญัญาเช่า และส่งมอบรถยนต์ใหเ้ช่ามากในช่วงไตรมาส Ŝ/ŚŝŞŞ  

 

ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนตใ์ชแ้ล้วของบรษิทั 
ยอดขายหดตวัลง 10%-20% แปรผนัไปตามภาพรวมของอุตสาหกรรมทีÉลดลง 

- การพจิารณาไฟแนนซ์ทีÉเขม้ขน้มากขึÊน 

- รถในลานประมลูเพิÉมขึÊนจาก รถยดึ 

- ราคาขายลดลงจากวงเงนิสนิเชืÉอไฟแนนซ์ลดลง รถยดึเพิÉมขึÊนและ การแขง่ขนัของรถใหม่และรถไฟฟ้า          

- รถไฟฟ้าดงึ Demand รถบาง Segment 
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ภาพรวมผลการดาํเนินงานประจําปี ŚŝŞŞ 

รายไดร้วม  มจีาํนวน 2,172 ล้านบาท 

รายไดค้่าเช่า  มจีาํนวน 1,300 ล้านบาท ลดลง 3% 

กําไรจากการขายรถ  เพิÉมขึÊน 22% โดยมรีายไดข้ายรถจาํนวน 805.8 ล้านบาท 

กําไรสุทธ ิม ี จาํนวน 192.7 ลา้นบาท เพิÉมขึÊน 5% 

 
กลยุทธใ์นการดาํเนินงานเพืÉอรองรบัการเปลีÉยนแปลงอย่างรวดเรว็ 

กลยุทธก์ารเตบิโตอย่างมคีุณภาพ 

- การบรหิารงานตามหลกั CG 

- การพฒันาทมีงาน 

- การบรหิารพอรต์รถใหม้สีดัส่วนต่างๆ ทีÉเหมาะสม  

กลยุทธก์ารปรบัตวัใหท้นัสถานการณ์ 

- ศกึษารถไฟฟ้าอย่างใกลช้ดิ 

- ช่องทางการขายออนไลน์ 

- บรหิารลูกหนีÊและการบรหิารตน้ทุนการเงนิ 

- Marketing และ Branding    

 

การดําเนินธุรกิจตามแนวทางการเตบิโตอย่างยั Éงยนื 

- เขา้ร่วมและไดร้บัรองต่อเนืÉองในการเป็นสมาชกิแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย 

- ไดร้บัประเมนิการกํากบัดแูลกจิการทีÉดรีะดบั “ดมีาก”จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- คงระดบั TRIS Rating  A-Stable 

- เป็นทีÉปรกึษาและให้ความรูก้บัรถยนต์ EV และเปิดใหท้ดลองขบัฟร ีและสนับสนุนใหบ้รกิารเช่ารถยนต์ EV กับ

ลูกคา้ทีÉมคีวามพรอ้ม  

 

การดําเนินงานของธุรกจิ 

เน้นเทคโนโลย ี เพืÉอลดค่าใช้จ่าย เช่นการประชุมออนไลน์  

โมบายเซอรว์สิ อํานวยความสะดวกใหลู้กคา้ ลดปรมิาณรถยนตแ์ละลดมลพษิ 

จดัอบรมขบัขีÉปลอดภยัใหลู้กคา้ เพืÉอใหค้วามรู ้และสร้างความตระหนักในการขบัขีÉ ช่วยลดการเกดิอุบตัเิหตุเพืÉอลดการ

สญูเสยี 

 

เลขานุการฯ สอบถามทีÉประชุมว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยั หรอืมคีวามเหน็ประการใดหรอืไม่ 

 

เลขานุการฯ แจง้ว่ามคีาํถามทีÉส่งเขา้มาดงันีÊ 

ผูถ้ือหุน้ (คุณวรพจน์ เกตุอร่าม)  สอบถามว่า ในสถานการณ์ปัจจุบนั รถมอืสองราคาลดลงมาก  บรษิทัมกีารปรบัตวั

เพืÉอรบัมอืกบัสถานการณ์นีÊอย่างไรและคาดว่าสถานการณ์นีÊจะยาวนานแค่ไหน 

ประธานฯ  สําหรบัคาํถามในวาระนีÊ ผมจะขอใหคุ้ณพชิติ กรรมการผูจ้ดัการฯ เป็นผูต้อบ 

กรรมการผูจ้ดัการ ชีÊแจงว่า บรษิัทมกีารเพิÉมช่องทางการจําหน่ายใหม่ๆ และไดร้บัการสนับสนุนโปรโมชั ÉนการขายทีÉดี

มากจากไฟแนนซ์ทีÉเป็นพนัธมติร มกีารประสานงานทีÉดรีะหว่างเตน็ท์ทีÉเป็นพนัธมติร รูปแบบการจําหน่ายใหม่ๆ เช่น

ทางTIKTOK  โดยทีÉบรษิัทจะไม่เน้นการส่งประมูล ส่วนราคารถมอืสองคาดการณ์ว่า ประมาณไตรมาส 3-4 ของปีนีÊ

น่าจะมแีนวโน้มทีÉดขี ึÊน 
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ผู้ถือหุ้น (คุณวรพจน์ เกตุอร่าม)  สอบถามว่า กระแสความนิยมในรถEV มีมากขึÊน ขณะนีÊในพอร์ตรถของบรษิัทมี

จาํนวนรถEV มากน้อยแค่ไหนและบรษิทัมแีผนจะเป็นตวัแทนจาํหน่ายใหก้บัรถ EVแบรนดใ์ดหรอืไม่ 

กรรมการผูจ้ดัการ ชีÊแจงว่า รถในพอร์ตมปีระมาณรอ้ยกว่าคนั ทีÉจรงิความต้องการของตลาดมมีากกว่านีÊ บรษิทัเองมี

ความระมดัระวงัในการเพิÉมจํานวนของรถยนต์ประเภทนีÊ เนืÉองจากผูผ้ลติรถยนต์มกีารรบัประกนัแบตเตอรีÉทีÉ 8 ปี หรอื

160,000 กโิลเมตร ลูกคา้ทีÉสนใจรถประเภทนีÊ บรษิทัจะนําเสนอใหใ้ช ้ทีÉ1-3ปี เนืÉองจากราคาซากทีÉยงัไม่แน่นอน 

ผูถ้ือหุน้ (คุณพศวตั ผาณชิชยั)  สอบถามว่า ตอนนีÊบรษิัทเหน็สญัญาณการปรบัเปลีÉยนการเช่าจากรถสนัดาปมาเป็น

รถไฟฟ้าอย่างไรบา้ง และบรษิทัจะปรบัตวัอย่างไร บรษิทัจะไดห้รอืเสยีประโยชน์อะไรจากการเปลีÉยนแปลงนีÊ  

กรรมการผูจ้ดัการ ชีÊแจงว่า การเปลีÉยนแปลงเช่นนีÊมผีลบ้าง หากเป็นองค์กรเอกชนยงัปรบัเปลีÉยนไม่มากนัก หากเป็น

องคก์รภาครฐั มกีารเปลีÉยนแปลงพอสมควรอนัสบืเนืÉองมาจากนโยบายรฐับาล 

ผูถ้อืหุน้ (คุณวรพจน์ เกตุอร่าม)  สอบถามว่า มแีผนจะเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรอืไม่ 

กรรมการผูจ้ดัการ ชีÊแจงว่า  บรษิทัยงัไม่ได้พิจารณาตรงนีÊ และโดยส่วนใหญ่รถไฟฟ้าเป็นสญัชาตจินีเน้นความว่องไว

ตอบสนองต่อตลาดไดเ้รว็ มารจ์ิÊนของตลาดประเภทนีÊค่อนขา้งตํÉา 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามเพิÉมเตมิ  

                             

มต ิ ทีÉประชุมรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีÉผ่านมา 

 

วาระทีÉ ś  พิจารณาอนุมติังบการเงิน สาํหรบัปีสิÊนสุด ณ วนัทีÉ 31 ธนัวาคม 2566 และรายงานผู้สอบบญัชีของ

บริษทั 

 ประธานฯ เสนอต่อทีÉประชุมเพืÉอพจิารณาอนุมตังิบการเงนิ สาํหรบัปีสิÊนสุด ณ วนัทีÉ 31 ธนัวาคม 2566 ซึÉงผ่าน

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยขอให้รองผู้อํานวยการบัญชีและการเงินเป็นผู้นําเสนอ เพืÉอ

ประกอบการพจิารณา 

 ผู้จดัการบญัชีและการเงินได้นําเสนองบการเงิน สําหรับปีสิÊนสุด ณ วนัทีÉ 31 ธนัวาคม 2566 ซึÉงผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตแล้ว ตามรายละเอยีดทีÉปรากฏในหนังสอืรายงานประจําปี 2566 เพืÉอใหท้ีÉประชุม

รบัทราบและพจิารณา 

ในดา้นของฐานะการเงนิ (งบรวม) สนิทรพัย์รวมของบรษิัทในปี 2566  อยู่ทีÉ 5,882 ล้านบาท เมืÉอเทยีบกบัปี 

2565 อยู่ทีÉ 5,997 ล้านบาท เพิÉมขึÊน5% หนีÊสนิในปี 2566 อยู่ทีÉ3,500 ล้านบาท เมืÉอเทยีบกบัปี 2564 อยู่ทีÉ 3,267  ล้าน

บาท เพิÉมขึÊน 7% และส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2566 อยู่ทีÉ 2,381 ล้านบาท เมืÉอเทยีบกบัปี 2565 อยู่ทีÉ 2,329 ล้านบาท 

เพิÉมขึÊน 2%  

 

งบการเงนิสาํหรบัปีสิÊนสุด śř ธนัวาคม ŚŝŞŞ 

 
 

ปี 2565 ปี 2566 %เปลีÉยนแปลง 

สนิทรพัย ์ 5,597 5,882 5% 

หนีÊสนิ 3,267 3,500 7% 

ส่วนผูถ้อืหุน้ 2,329 2,381 2% 
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  ปี 2566 ปี 2565 %เปลีÉยนแปลง 

รายไดค้่าเช่า 1,301 1,347 -3% 

รายไดข้ายรถ 806 874 -8% 

รายไดร้วม 2,172 2,280 -5% 

กําไรสุทธ ิ 193 183 5% 

กําไรต่อหุน้ 0.77 0.73  

 

 

สรุปตวัเลขทีÉสาํคญั 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขาฯ สอบถามทีÉประชุมว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยั หรอืมคีวามเหน็ประการใดหรอืไม่ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามเพิÉมเตมิ 

ทีÉประชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน 

 

มต ิ ทีÉประชุมไดร้่วมกนัพจิารณางบการเงนิซึÉงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้  มมีตโิดยคะแนน

เสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์  200,219,101 เสยีง ไม่เห็นด้วย จํานวน  0 เสียง งดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง บตัรเสยี

จาํนวน 0 เสยีง  รบัรองอนุมตังิบการเงนิสําหรบัปีสิÊนสุด ณ วนัทีÉ 31 ธนัวาคม 2566 

 

วาระทีÉ Ŝ พิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไร และจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2566 

 ประธานฯ เสนอต่อทีÉประชุมเพืÉอพจิารณาจดัสรรกําไร และจ่ายเงนิปันผลสําหรบัผลการดําเนินงานประจําปี 
2566 โดยเลขาฯแจง้ว่า การจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรา 0.37 บาทต่อหุน้ (รอ้ยละ 50 ของกําไรสุทธขิองบรษิทั
หลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล) เป็นเงนิจาํนวน 92.5 ล้านบาท โดยเงนิปันผลระหว่างกาลจาํนวนรวม 65 ลา้นบาท (อตัรา 
0.26 บาทต่อหุน้) ไดม้กีารจ่ายแลว้ในวนัทีÉ 13 กนัยายน 2566 และเงนิปันผลทีÉเหลอืจาํนวน 27.5 ลา้นบาท (อตัรา 0.11 
บาทต่อหุน้) จะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัทีÉ 24 พฤษภาคม 2567 (รายละเอยีดปรากฎตามภาพ) 
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2564 2565 2566 

0.43 

107.5 

0.49 

122.5 

0.37 

92.5 

 

 

 เลขาฯ สอบถามทีÉประชุมว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยั หรอืมคีวามเหน็ประการใดหรอืไม่ 

ผูถ้อืหุน้ (คุณวรพจน์ เกตุอร่าม)  สอบถามว่า ทาํไมถงึใชก้ําไรจากงบเฉพาะบรษิทั ไม่ใชก้ําไรจากงบรวม 

ประธานฯ  สําหรบัคาํถามในวาระนีÊ ผมจะขอใหคุ้ณพรพรรณ รองผูอํ้านวยการฯ เป็นผูต้อบ 

รองผูอํ้านวยการ ชีÊแจงว่า ใชก้ําไรจากงบเฉพาะบรษิทัเป็นไปตามกฎหมายทีÉเกีÉยวขอ้ง 

 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามเพิÉมเตมิ 

ทีÉประชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน 

 

มต ิ ทีÉประชุมได้ร่วมกันพิจารณามีมติโดยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์  200,219,101เสียง ไม่เห็นด้วย 

จํานวน  0 เสยีง งดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง บตัรเสยีจํานวน 0 เสียง  ให้จ่ายเงนิปันผลสําหรบัผลการดําเนินงาน

ประจาํปี 2566 โดยจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัรา 0.37 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจาํนวน 92.5 ลา้นบาท โดยเงนิปันผล

ระหว่างกาลจาํนวน 65 ลา้นบาท (อตัรา 0.26 บาทต่อหุน้) ไดม้กีารจ่ายแล้วในวนัทีÉ 13 กนัยายน 2566 และเงนิปันผลทีÉ

เหลอืจาํนวน 27.5 ลา้นบาท (อตัรา 0.11 บาทต่อหุ้น) จะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัทีÉ 24 พฤษภาคม 2567 

 

วาระทีÉ 5 พิจารณาเลือกตั Êงกรรมการใหม่แทนกรรมการทีÉออกตามวาระ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 เลขานุการฯ แจ้งว่า เนืÉองจากวาระการประชุมวาระทีÉ 5 นีÊมีประเด็นทีÉสมควรขอแยกพิจารณาออกเป็น 3 

ประเดน็ย่อย เพืÉอความสะดวกในการพจิารณา ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั กําหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตําแหน่งตาม

วาระจํานวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามญัประจําปี ซึÉงกรรมการทีÉออกตามวาระในปีนีÊ มจีํานวน 2 ท่าน คอื ř.ดร.ภาฝัน 

จติตม์ติรภาพ Ś. ดร.เอกพงษ์ ตั Êงศรสีงวน   

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนบรษิทั ซึÉงไม่รวมกรรมการผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ได้ร่วมกนัพจิารณา

จากคุณสมบตัเิป็นรายบุคคลอย่างละเอยีดรอบคอบ กล่าวคอื ต้องเป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒ ิประสบการณ์ มพีืÊนฐานและ

ความเชีÉยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และมีประสบการณ์ทีÉเกีÉยวข้องกับกิจการของบริษัทโดยตรง มีภาวะผู้นํา 

วสิยัทศัน์กวา้งไกล เป็นผูม้คุีณธรรมและจรยิธรรม มคีวามสามารถในการแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ มคีุณสมบตัิ

เหมาะสม และปฏิบตัิงานในตําแหน่งหน้าทีÉกรรมการได้เป็นอย่างดตีลอดมา และมีมติเห็นชอบ โดยให้นําเสนอต่อทีÉ

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และมตทิีÉประชุมคณะกรรมการบรษิทั มมีตเิหน็ชอบและใหนํ้าเสนอทีÉประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจาํปี 2567 เลอืกตั ÊงกรรมการทีÉออกตามวาระทั Êง 2 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งอกีวาระหนึÉง 

 เลขานุการบรษิัท ได้สอบถามทีÉประชุมเกีÉยวกบัการเลือกตั Êงกรรมการทั Êง 2 ท่าน และเมืÉอไม่มผีู้ถือหุ้นใดมี

ขอ้สอบถาม จงึเสนอใหท้ีÉประชุมพจิารณาลงมต ิ

 5.1  ดร.ภาฝัน จติต์มติรภาพ  โดยประวตัยิ่อของกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของคําบอกกล่าวเรียก

ประชุมทีÉไดจ้ดัส่งไปยงัท่านผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าแลว้ 

 

อตัราต่อหุน้ 

 เป็นจํานวนเงนิ (ลา้นบาท) 

ตารางเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผล 
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 เลขานุการฯ สอบถามทปีระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการซกัถามประการใดหรอืไม่ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามเพิÉมเตมิ 

ทีÉประชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน 

 

มต ิ ทีÉประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน  200,370,100 เสียง ไม่เห็นด้วย 

จํานวน  1 เสยีง งดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง บตัรเสยีจํานวน 0 เสยีง จงึถอืไดว้่าทีÉประชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้ง

มากรบัรองให ้ดร.ภาฝัน จติต์มติรภาพ   เป็นกรรมการต่อไปอกีวาระหนึÉง 

 5.2  ดร.เอกพงษ์ ตั Êงศรสีงวน   โดยประวตัยิ่อของกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของคําบอกกล่าวเรยีก

ประชุมทีÉไดจ้ดัส่งไปยงัท่านผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าแลว้ 

 เลขานุการฯ สอบถามทปีระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการซกัถามประการใดหรอืไม่ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามเพิÉมเตมิ 

ทีÉประชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน 

 

มต ิ ทีÉประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 200,370,101 เสียง ไม่เห็นด้วย 

จํานวน  0 เสยีง งดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง บตัรเสยี จํานวน 0  เสยีง จงึถอืไดว้่าทีÉประชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็น

เอกฉนัทร์บัรองให ้ดร.เอกพงษ์ ตั Êงศรสีงวน เป็นกรรมการต่อไปอกีวาระหนึÉง 

 5.3 พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2567 โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมโดยการเปรยีบเทยีบอ้างอิงจากธุรกจิประเภทเดยีวกนั รวมถงึพจิารณาจากการขยายตวัทางธุรกจิ และการ
เติบโตทางผลกําไรของบรษิัทแล้วเห็นสมควรไม่ปรบัค่าตอบแทนกรรมการ คอืคงอตัราเดมิ (รายละเอียดปรากฎตาม
ภาพ)     
 

2565 2566 2567 

5,000,000 

3,060,351 

5,000,000 

3,213,369 

5,000,000 

3,213,369 

 

 เลขานุการฯ สอบถามทปีระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการซกัถามประการใดหรอืไม่ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามเพิÉมเตมิ 

 

ทีÉประชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน 

 

มต ิ ทีÉประชุมไดร้่วมกนัพจิารณามมีตโิดยคะแนนเสยีงจํานวน 200,370,101  เสยีง ไม่เหน็ดว้ย จํานวน  0 เสยีง 

งดออกเสยีง จาํนวน 0 เสยีง บตัรเสยีจํานวน 0 เสยีงจงึถอืไดว้่าทีÉประชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทเ์หน็สมควร

ไม่ปรบัค่าตอบแทนกรรมการ คอืคงอตัราเดมิ  

 

- วงเงนิทีÉไดร้บัอนุมตัจิากทีÉประชุมผูถ้อืหุน้ 

 - ค่าตอบแทนกรรมการทีÉเกดิขึÊน 

(หน่วย : บาท) 
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วาระทีÉ Ş พิจารณาเลือกตั Êงผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สาํหรบัรอบปีบญัชีทีÉจะสิÊนสุดลงในวนัทีÉ 31 ธนัวาคม 2567 

และกาํหนดคา่สอบบญัชี 

เลขานุการฯ เสนอนางสาวนันท์นภสั วรรณสมบูรณ์ (ผู้สอบบญัชีใบอนุญาตเลขทีÉ 7793) นางสาวสุลลิต อาดสว่าง 

(ผูส้อบบญัชใีบอนุญาตเลขทีÉ 7517) และ/หรอื นางสาวนิธนิี กติตคิุณาพงษ์ (ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทีÉ  8843 แห่ง

บรษิทัสอบบญัชธีรรมนิต ิจํากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัสําหรบัรอบปีบญัชทีีÉจะสิÊนสุดลงในวนัทีÉ 31 ธนัวาคม 2567 

และกําหนดค่าสอบบญัชเีป็นเงนิจาํนวน1,080,000 บาท ซึÉงเป็นอตัราคงเดมิ (รายละเอยีดปรากฎตามภาพ) 

 

 

 

เลขานุการฯ สอบถามทปีระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการซกัถามประการใดหรอืไม่ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามเพิÉมเตมิ 

ทีÉประชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน 

 

มต ิ ทีÉประชุมไดร่้วมกนัพจิารณามมีตโิดยคะแนนเสยีงจาํนวน  200,370,101 เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย จํานวน  0 เสยีง 

งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง บัตรเสียจํานวน 0 เสียง จึงถือได้ว่าทีÉประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

เห็นสมควรแต่งตั Êง นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์(ผู้สอบบญัชีใบอนุญาตเลขทีÉ 7793)นางสาวสุลลิต อาดสว่าง 

(ผู้สอบบญัชใีบอนุญาตเลขทีÉ 7517) และ/หรอื นางสาวนิธนิี กิตติคุณาพงษ์(ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขทีÉ  8843 แห่ง

บรษิทัสอบบญัชธีรรมนิต ิจํากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัสําหรบัรอบปีบญัชทีีÉจะสิÊนสุดลงในวนัทีÉ 31 ธนัวาคม 2567 

และกําหนดค่าสอบบญัชเีป็นเงนิจาํนวน1,080,000 บาท ซึÉงเป็นอตัราคงเดมิ  

 

วาระทีÉ7 พิจารณาเรืÉองอืÉนๆ (ถ้ามี) 

               ประธานฯ สอบถามทีÉประชุมว่า มผูีถ้ือหุน้ท่านใดจะเสนอเรืÉองอืÉนใหท้ีÉประชุมพจิารณาหรอืไม่ 

ผูถ้ือหุน้ (คุณวรพจน์ เกตุอร่าม)  สอบถามว่า ในสถานการณ์ปัจจุบนั รถมอืสองราคาลดลงมาก  บรษิัทมกีารปรบัตวั

เพืÉอรบัมอืกบัสถานการณ์นีÊอย่างไรและคาดว่าสถานะการณ์นีÊจะยาวนานแค่ไหน 

ประธานฯ  สาํหรบัคาํถามในวาระนีÊ ผมจะขอใหคุ้ณพชิติ กรรมการผูจ้ดัการฯ เป็นผูต้อบ 

กรรมการผูจ้ดัการ ชีÊแจงว่า เป้ายอดขายคงพอๆกบัปีทีÉแลว้ ส่วนGPM กเ็ช่นกนัครบั ทั Êงรถเช่าและรถมอืสอง 

ผูถ้ือหุน้ (คุณอาทติยา กองพฒัน์พาณิชย์) อาสาพทิกัษ์สทิธิ Íฯ ขอนําฝากขอ้เสนอใหบ้รษิัท พจิารณาจดัประชุม AGM

แบบไฮบรดิ ในปีต่อไป ตามนโยบายของสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย 

ประธานฯ ชีÊแจงว่า บรษิทัจะรบัไวพ้จิารณา ว่าวธิไีหนจะเหมาะสมทีÉสุด ทั Êงจํานวนผูเ้ขา้ประชุม และวธิกีารจดัประชุม 

 

 

ตารางเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัช ี

รายการ 
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ผูถ้อืหุน้ (คุณวรพจน์ เกตุอร่าม)  สอบถามว่า อยากใหบ้รษิทัไปออกOPPDAY เพืÉอใหข้อ้มลูกบันักลงทุนครบั 

ประธานฯ ชีÊแจงว่า ขอรบัไวเ้ป็นขอ้มลูเพืÉอนําเขา้สู่การพจิารณาของฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการต่อไป 

เลขานุการฯ ไม่มผีูเ้สนอเรืÉองอืÉนใด เพิÉมเตมิ 

ขณะนีÊ บรษิทัไดพ้จิารณาครบทุกวาระแลว้ ขอเชญิประธานฯกล่าวปิดประชุมครบั 

ประธานฯ ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่าน สําหรบัคําถามและขอ้คดิเหน็ทีÉมปีระโยชน์ต่อบรษิทั

ขอรบัขอ้เสนอแนะไวเ้พืÉอพจิารณา และขอขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีÉไดเ้สยีสละเวลามาเขา้ร่วมประชุมในครั ÊงนีÊ ขอปิดประชุม 

 

เลกิประชุมเวลา 11.26 นาฬกิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


